

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc**

Số : 3050 /UBND-KT

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

V/v tăng cường công tác quản lý giá,  
công tác bình ổn giá trên địa bàn

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Văn bản số 321/TB-BCĐĐHG ngày 05/5/2017 của Ban chỉ đạo điều hành giá, để chủ động trong công tác quản lý, điều hành giá, giảm thiểu các rủi ro của áp lực tăng giá, khai thác triệt để các yếu tố giảm giá hàng hóa, dịch vụ theo yếu tố thị trường góp phần ổn định thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn Thành phố, hạn chế tốc độ tăng giá tiêu dùng, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và đạt mục tiêu điều chỉnh giá một số dịch vụ công theo lộ trình thị trường. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

*1. Sở Tài chính:*

Thường xuyên nắm chắc diễn biến giá cả thị trường, thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Bộ Tài chính và UBND Thành phố để có biện pháp chỉ đạo kịp thời bình ổn giá cả thị trường. Khi giá cả thị trường có biến động bất thường, chủ động tham mưu cho UBND Thành phố có phương án ổn định thị trường.

Chủ trì cùng các Sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn đối với mặt hàng bình ổn giá, kê khai giá theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo đúng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; hàng hóa dịch vụ được trợ giá, trợ cước; đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá (nếu có) để có phương án và lộ trình điều chỉnh phù hợp.

*2. Sở Công Thương:*

Chủ động theo dõi, dự báo diễn biến thị trường, cân đối cung cầu các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn Thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố các biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Phối hợp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố tổ chức tốt hệ thống phân phối và tăng cường công tác dự trữ hàng hóa, mở rộng nguồn hàng, không để xảy ra mất cân đối cung cầu dẫn đến tăng giá đột biến, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành trong việc tổ chức thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, công khai thông tin về chương trình của Thành phố để doanh nghiệp và nhân dân được biết.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng (sai quy định), các thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo đúng quy định của pháp luật; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá và quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

### 3. Sở Y tế:

Thực hiện hướng dẫn tiếp nhận rà soát hồ sơ kê khai giá, đăng ký giá thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người theo quy định của Bộ Y tế. Công khai mức giá của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc, các bệnh viện và phòng khám chữa bệnh trên địa bàn để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát giá của các cơ quan quản lý nhà nước và của người dân nhằm thực hiện công tác quản lý giá có hiệu quả.

Chủ trì tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, không để giá thuốc và giá dịch vụ khám chữa bệnh tăng cao bất hợp lý.

### 4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo tiết giảm chi phí hoạt động, không thu thêm các khoản thu ngoài học phí quy định.

### 5. Sở Giao thông vận tải:

Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá cước vận tải theo quy định. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, không để xảy ra tình trạng thu giá cước không đúng quy định

Tăng cường phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục phân luồng, tổ chức giao thông hợp lý, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

### 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng nông sản, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi diễn biến thị trường và cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như thóc gạo, thịt lợn, thịt gia súc gia cầm, đường... nhằm ổn định thị trường giá cả.

Tăng cường công tác kiểm tra việc buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

#### 7. UBND các Quận, Huyện, Thị xã:

Chủ động tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài Chính và UBND Thành phố trước ngày 20 hàng tháng.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, phí, xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn định thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thu phí trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn quận, huyện, thị xã và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, tụ điểm kinh doanh và các điểm trông giữ xe không phép, trái phép, vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn. Không cấp giấy phép sử dụng hè đường để trông giữ xe đạp, xe máy, phương tiện ô tô đối với tổ chức, cá nhân nhiều lần vi phạm các quy định của Nhà nước.

#### 8. Các Sở Ban ngành khác của Thành phố:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tuyên truyền và phổ biến chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành giá và bình ổn giá đồng thời tham mưu với UBND Thành phố ban hành các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai và tổ chức thực hiện. /.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Lưu: VT, KT. *Bot*

24136 (1307)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN *B*  
KT. CHỦ TỊCH *u*  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Doãn Toàn